



สรุปล่าว สร. ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สวท.</p>	<p><b>ประชุมวิชาการนักรบริหารสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สร. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมาคมนักรบริหารสาธารณสุข “พัฒนาศักยภาพนักรบริหารสาธารณสุข เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง Challenge in Health Care 4.0 : Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand 4.0 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น เปี่ยมคุณธรรม จำนวน 42 คน</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สร. ได้ร่วมกับสมาคมนักรบริหารสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ เพื่อให้ นักรบริหารสาธารณสุขทุกระดับ บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ตระหนักถึงผลกระทบจากการพลิกผันทางดิจิทัล และให้ความสำคัญต่อการวางยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านระบบบริการสาธารณสุข ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งสร.ได้ผลักดันนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานในสังกัดเป็นสมารท์ออฟฟิศ ลดการใช้กระดาษ นำคิวอาร์โค้ดมาใช้ เก็บสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ใน Cloud storage ให้รพ.เป็น smart hospital มีระบบนัดคิวออนไลน์ ระบบจ่ายตรงโดยใช้บัตรประชาชน เชื่อมโยงฐานข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำแอปพลิเคชันให้ความรู้ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น</p>
<p>ไทยโพสต์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก ไทยรัฐ สยามกีฬา สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p> <p>ช่อง 7</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า มติชน ข่าวสด พิมพ์ไทย ไทยรัฐ</p> <p>มติชน</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ไทยโพสต์ แนวหน้า</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. ให้สัมภาษณ์กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ เบลล่า-ราณี ว่า จากการตรวจสอบพบว่ามี การขอเลขสารบบของออย. ถูกต้อง แต่อาจมีการกระทำผิดเรื่องการโฆษณาอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต และข้อความในการโฆษณาอาจเข้าข่ายการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง มีโทษตามพ.ร.บ.อาหาร 2522 มาตรา 40 ข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 41 ข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ออย.จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป</p> <p>ด้าน มะปราง-วิรากานต์ ซึ่งร่วมหุ้นกับเบลล่า เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Be curve ซีแจ้งว่า คำว่าซงผอมมาจากตัวแทนจำหน่าย ได้เรียกมาตัดเตือนและปรับเปลี่ยนการโฆษณาใหม่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด ถ้าส่งให้ออย. ตรวจสอบข้อความหรือเนื้อหาคำโฆษณา จะไม่มีการอนุญาตให้ใช้ข้อความโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง อาทิ ซงผอมผอมทันใจ สุดยอด หรือดีที่สุดใน ฯลฯ นอกจากนี้ การส่งให้ออย.ออกเลขจดแจ้งจะมีการตรวจสอบสวามผสมและสูตรสมุนไพรที่ใช้ รวมถึงการบรรยายสรรพคุณต้องไม่เกินไปกว่าฉลากที่แสดงบนกล่อง กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดไปโฆษณาเอง หรืออวดอ้างว่าทำให้ลดน้ำหนักได้ ต้องมีข้อมูลทางวิชาการรองรับด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จากการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของสถานีโทรทัศน์ร่วมกับ ออย. พบมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกินจริง 5 ผลิตภัณฑ์ 4 ช่อง จึงระงับการออกอากาศชั่วคราว ตั้งแต่ 7 พ.ค. เป็นต้นไป และนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับเนื้อหา เพื่อพิจารณารายละเอียดในการดำเนินการต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามประกาศกสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ข้อ 5(2) มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับวันละ 100,000 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการออย. กล่าวว่า หลังจากนี้จะส่งมอบให้กสทช.ดำเนินการในการส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการทีวีทั้ง 4 ช่อง เพื่อรับทราบ พร้อมให้ตรวจสอบรายการและระงับการออกอากาศทันที</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือ น้องแบม นิสิตที่เคยออกมาเปิดโปงการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง และเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐกรุงเทพธุรกิจ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด M2F พิมพ์ไทย คมชัดลึก ไทยรัฐ	<p>หนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือบริษัทเมจิกสกิน จำกัด พร้อมผู้เสียหาย 50 คน ที่ถูกหลอกให้เสียเงินจากการสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครเป็นตัวแทนหลัก ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือบริษัทเมจิกสกิน จำกัด พร้อมยึดทรัพย์สินมาเยียวยาผู้เสียหาย</p> <p>- พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. และ พล.ต.ต. เอกชัย บุญวิสุทธิ ผบก.น.2 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมือง อย. กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ และ ปปง. กว่า 200 นาย เข้าค้นอาคารพาณิชย์ที่ตั้งของบริษัท พัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง จำกัด และชั้น 2 อาคารพลาซ่าริมน้ำ เพื่อหาหลักฐานลายนิ้วมือและหลักฐานอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี โดยร้านค้าที่ไม่มีสินค้าผิดกฎหมายได้เปิดจำหน่ายสินค้าตามปกติ</p>
เดลินิวส์ แนวหน้า พิมพ์ไทย ไทยรัฐ	<p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ร้านเพียว คอสเมติก, ร้านเลดี้ คอสเมติก และร้านเปรียว คอสเมติก พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Melon Jelly Klear ในเครือเมจิก สกิน วางจำหน่ายที่ร้านเพียว คอสเมติก จึงทำการตรวจยึดและเตือนร้านค้าห้ามนำมาจำหน่าย</p>
เดลินิวส์	<p>- เสนอข่าว น.ส.วราภรณ์ หงสาภินันท์ เกษักรชำนาญงาน สสจ.นครนายก สนธิกำลังตำรวจ และทหาร เข้าตรวจค้นร้านเด่นบิวตี้ เขตเทศบาลเมืองนครนายก พบเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดทะเบียน สินค้าอาหารที่มีฉลากไม่ถูกต้อง และสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่มี อย. กว่า 100 รายการ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ยึดทั้งหมดนำส่ง อย. ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับเจ้าของร้านต่อไป</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>- เสนอข่าว นางเกษมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอให้ อย. มีการเฝ้าระวังหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากขึ้น แทนการตรวจโรงงาน</p>
	<p>ด้าน น.ส.สารี อ่องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า การโฆษณาอาหารเป็นยามีโทษปรับแค่ 1,000-5,000 บาท แต่ธุรกิจมีมูลค่าเป็นพันล้าน ใน 100% มี 90% ที่เชื่อถือไม่ได้ อย.จึงควรตรวจสอบตั้งแต่ต้นทาง</p>
ไทยรัฐ ทีมข่าว สาธารณสุข	<p><b>บทความ</b></p> <p>- เสนอบทความว่า เห็นด้วยกับการแก้ประกาศ สธ. ในการคุมเข้มการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้สอบถาม อย. ก่อนรับวีวีสินค้า รวมถึงปรับเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการขึ้นทะเบียนออนไลน์ ตลอดจนร่วมมือกับสทช. เพื่อระงับการโฆษณาเกินจริง ถึงเวลาแล้วที่ อย. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเอาใจจริงเอาใจสั่ง ทั้งการตรวจสอบและปราบปรามผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเถื่อน เพื่อปกป้องผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผู้บริโภค</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ สน. สยามรัฐ	<p>- กล่าวว่า กระแสการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/เครื่องสำอางไร้คุณภาพยังแรงต่อเนื่อง แต่ยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่มพลังทางเพศ หรือยาแก้เมา-ลดปริมาณแอลกอฮอล์ อีกจำนวนมาก ถึงเวลาต้องล้างบางกันบ้าง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบกันออกมาระบุว่าเถื่อน/ไม่เถื่อนก็จะดีไม่น้อย</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์	<p>- กล่าวว่า อาหารเสริมหลอกลวงผู้บริโภคสะท้อนการละเลยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และตอกย้ำความล้มเหลวของ อย. ที่ไม่ได้ทำงานเชิงรุก ปล่อยให้เกิดธุรกิจอาหารเสริมหลอกลวงประชาชนจำนวนมาก การกวาดล้างตลาดใหม่ดอนเมือง พบร้านค้าจำหน่ายสินค้าเถื่อน 164 ร้าน ยึดของกลางเกือบ 3 แสนชิ้น เจ้าหน้าที่รู้แต่ไม่ดำเนินการ เพราะแบ่งปันผลประโยชน์กันลงตัว</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>- เสนอบทความว่า แม้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาตรการเชิงรุก เข้มงวดกวาดล้างมากขึ้น เพิ่มบทลงโทษรุนแรงขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ ผู้บริโภคต้องใส่ใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้ โดยเฉพาะการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเอง เพราะถึงแม้จะมีเครื่องหมาย อย. ก็ไม่ได้รับประกันว่าสินค้านั้นจะปลอดภัย 100%</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เปิดโลกดิจิทัล ไทยรัฐ คอลัมน์ ทีวีบนเทจ	<p>- กล่าวว่า เมื่อผู้ค้าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเท่าไร องค์กรที่กำกับดูแลก็ต้องทำงานหนักขึ้น แต่จะป้องกันไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น ผู้บริโภคเองต้องรอบคอบ ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อผลิตภัณฑ์</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เศรษฐกิจคิดต่าง	<p>- กล่าวว่า ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนวงการบันเทิงที่จะต้องมีการตรวจสอบสินค้าอย่างรอบคอบก่อนรับวีวี ส่วนใครโดนหรือจะรอดคดี อยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานสอบสวน แต่ขอให้เป็นอย่างครั้งสุดท้ายสำหรับการรื้อฟื้นสินค้าหลอกลวงประชาชน</p>
	<p>- กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่าง ๆ เมื่อออกสู่ท้องตลาดต้องอาศัยการโฆษณาซึ่งเป็นหลักการตลาดทั่วไป อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพที่แท้จริง ไม่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง รวมถึงดาราที่จะรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โฆษณาสินค้าควรตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก่อน เพราะมิฉะนั้นจะส่งผลถึงประชาชนผู้บริโภค เป็นการทำลายชื่อเสียงของตัวเอง และอาจจะมีคามผิดตามกฎหมาย
<p>ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนมีไม่เพียงพอว่า ขอย้ำว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนไม่ได้ขาดแคลน จากการตรวจสอบพบว่ายังมีอยู่ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ 1.6 แสนโดส ได้กำชับให้ นพ.สจ.เป็นผู้สั่งการและติดตามจำนวนวัคซีนของรพ.แต่ละแห่งในจังหวัด หากไม่อยู่ในพื้นที่ระบาดสัตว์และมิวัคซิ่นเพียงพอ ก็ให้รพ.ที่ไม่พอเอิมไปก่อน ส่วนข้อเสนององค์การอนามัยโลก ที่ให้ปรับลดการฉีดวัคซีนจาก 28 วัน เหลือ 7 วัน หรือตัดเข็มสุดท้ายออก ต้องรอพิจารณาอีกครั้ง เบื้องต้น กรมฯ ได้ออกแนวทางเวชปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่งให้แก่ผู้ตรวจราชการฯ ทั้ง 12 เขต เพื่อสื่อสารไปยังรพ.ทั้งหมด โดยการฉีดในคนลวงหน้า เน้นให้เฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยง ส่วนการลดจำนวนการฉีดวัคซีน แนะนำให้พิจารณาตามพื้นที่ หากไม่มีการระบาดในสัตว์ก็อาจปรับลดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกได้ สำหรับกรณีพบเหตุติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตายนั้น โดยหลักการ สัตว์ทุกประเภทหากป่วยตายไม่ควรนำมารับประทาน แม้ว่าจะปรุงสุกก่อน เพราะมีโอกาสได้รับเชื้อโรคในช่วงที่ชำแหละ</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.สรวิศ ธาณีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ข้อมูลการส่งหัวสัตว์ตรวจวันที่ 1 ม.ค. - 6 พ.ค. รวมทั้งหมด 5,398 หัว พบโรคพิษสุนัขบ้า 874 หัว คิดเป็น 16.19% ยืนยันว่าการส่งหัวสัตว์ตรวจเพื่อค้นหาโรคเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรมฯ สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มี 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย อย. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมปศุสัตว์ โดยปีนี้มี การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนสำหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 311 ล้านบาท การนำเข้าวัคซีนในปี 2561 คาดว่ามี 11,798,000 โดส นำเข้าแล้ว 8,678,000 โดส และจะนำเข้าเพิ่มเติมเดือนพ.ค.-ธ.ค.นี้ 3,120,000 โดส ซึ่งเพียงพอในการฉีดสุนัขและแมวทั่วประเทศ</p> <p><b>สถานการณ์ต่างจังหวัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่ 176 หมู่บ้านบึงตะโก หมู่ 7 ต.พลกรัง เข้มครอบครัวเจ้าของหมูที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า และยังได้ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในหมู่บ้านบึงตะโกทั้งหมดกว่า 200 ตัว ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ขณะนี้ตรวจพบสุนัขและแมวป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 49 ตัว ใน 14 อำเภอ จากสุนัขและแมวทั้งหมดในพื้นที่ 32 อำเภอ จำนวน 470,000 ตัว</p> <p>-เสนอข่าว นายอรุณพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล นำทีมแพทย์จากปศุสัตว์เดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 480 หมู่ 7 เขตเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อตรวจสอบวัวแม่ลูกอ่อนที่มีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า พบว่ามีอาการหนักใกล้ตาย จึงฉีดยาให้จากไปอย่างสงบ จากนั้นนำหัวแม่วัวไปตรวจสอบ และฝังร่างแม่วัวพร้อมพยานมาเชื้อรอบบริเวณที่กักขัง ส่วนลูกวัวให้เจ้าของกักพื้นที่เพื่อสังเกตอาการต่อไปอีก และให้เจ้าของวัวรีบไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน</p>
<p>มติชน</p> <p>มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ TNN24 สำนักข่าวไทย ThaiPBS</p>	<p><b>ร้องเรียน รพร.สระแก้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธรรรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าฯ สระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของแผนกฉุกเฉิน รพร.สระแก้ว โดยกำชับการปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยากรณี ด.ญ.ญานิตา หรือน้องกวาง ทัดละมัย อายุ 1 ขวบ 6 เดือน เสียชีวิตที่รพร.สระแก้ว</p> <p><b>ระบบบริการห้องฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานระบบบริการห้องฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่จากรพศ./รพท. เข้าร่วมประชุม 150 คน และกล่าวถึงกรณีสังคมออนไลน์แชร์ข่าวมีการปิดห้องฉุกเฉินใน รพร.สระแก้ว จนเด็กเสียชีวิต ว่า ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม คาดว่าจะรู้ผลประมาณ 2 สัปดาห์ ขอย้ำว่ารพ.ไม่มีทางปิดห้องฉุกเฉินได้ แต่น่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ สธ.เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อของรพศ./รพท. ให้เป็นรพ.แม่ข่าย มีความพร้อมให้บริการเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และรับส่งต่อจากรพ.เครือข่ายภายในจังหวัด ตลอดจนลดความแออัดของห้องฉุกเฉิน นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาระบบบริการและเพิ่มศักยภาพในรพ.ทุกระดับให้พร้อมรับคนไข้วิกฤตฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผจก.ออนไลน์	<p><b>ร้องเรียน รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายณัฏ จินดา ชาวบ้าน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับ จนท.ศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี กรณี ด.ช.เจต อายุ 5 ปี ประสบอุบัติเหตุ จยย.ชนกับลังกะสีข้างทาง ส่งรักษาที่รพ.กุดจับ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2561 พยาบาลได้ฉีดยาชาและทำแผลให้ทันที ญาติพยายามถามว่าจะมีผลกับเส้นเอ็น เส้นเลือดหรือไม่ แต่ไม่ได้รับคำตอบ และให้รับยากลับบ้าน ต่อมาวันที่ 18 เม.ย. 2561 ได้นำผู้ป่วยไปรักษาที่รพ.หนองบัวลำภู แพทย์สงสัยว่าเส้นเอ็นขาด ได้นำเข้าห้องผ่าตัดพบว่ามีเส้นเอ็นขาด 4 เส้น เส้นเลือดฝอยแดงขาด 1 เส้น ขณะนี้ผู้ป่วยยังเดินไม่ได้ ต้องรอดูแผลอีก 2 เดือน และทำกายภาพบำบัด ทั้งนี้ ที่มาร้องเรียน ไม่ได้ต้องการเรียกค่าเสียหาย แต่อยากให้รพ.ปรับปรุงการบริการ</p> <p>ล่าสุด จนท.ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับการประสานจากสสจ.อุดรธานี ว่า วันนี้ (8 พ.ค.) เวลา 09.00 น. ร้อง นพ.สสจ. ได้นัดเจรจาให้ข้อมูล</p>
สยามบันเทิง	<p><b>กิจกรรมรณรงค์ลดเสียง ลดหูหนวก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดกิจกรรมรณรงค์ รพ.ราชวิถีลดเสียง ลดหูหนวก เนื่องในวันการได้ยินโลก ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยิน และการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน หรือหูเสื่อม ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ บริการตรวจหูฟรี พร้อมการเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู ที่รพ.ราชวิถี</p>
เดลินิวส์ สำนักข่าวไทยทีวีช่อง NBT, TNN24 ไทยโพสต์ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ มติชน	<p><b>วิจัยรักษาไวรัสตับอักเสบซี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการ รอง ผอ.สวทช. พญ.อิซาเบล ออนดิเยอ-เมแยร์ หัวหน้าโครงการวิจัยทางคลินิกต้านเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีฯ รศ.พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย และนายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ตัวแทนมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร่วมแถลงข่าว ความสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัสโซฟอสบูเวียร์ และราวิดาสเวียร์ (Sofosbuvir+Ravidasvir) สำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ ติดต่อกันทางเลือดและทางเพศสัมพันธ์ 6 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียโดยทำการศึกษาใน รพ.มหาสารคาม รพ.บุรีรัมย์ รพ.สุรินทร์ รพ.นครพนม และสถาบันบำราศนราดูร</p> <p>ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 300,000-700,000 ราย ที่ผ่านมารัฐให้งบประมาณปีละ 300-400 ล้านบาท สามารถรักษาผู้ป่วยได้ประมาณปีละ 3,000 ราย แต่ยังมีประสิทธิผลในการรักษาเพียงร้อยละ 60-80 ใช้เวลารักษานานและมีผลข้างเคียงสูง สำหรับยาต้านไวรัส 2 ตัว จะช่วยรักษาโรคให้หายขาดได้ร้อยละ 90 การให้ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีไม่เกิดปัญหาไตกัน ใช้เวลาสั้น ผลข้างเคียงน้อย แต่ราคาแพง เฉลี่ย 16,800-48,8720 บาท/คน อย่างไรก็ตาม ตัวยาราวิดาสเวียร์ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทย คณะศีกษาวิจัยจะหารือกันต่อไปเพื่อศึกษารายละเอียดในการศึกษาขั้นที่ 2 เน้นกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี สายพันธุ์ที่ 6 ที่พบมากในเมืองไทย</p>
สำนักข่าวไทย	<p><b>ดูแลหลังคลอดด้วยแผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ภาวะหลังคลอดเป็นช่วงวิกฤตที่สุดของผู้หญิง เนื่องระบบต่าง ๆ ของร่างกาย มีการปรับเปลี่ยนไปตามฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดรอยแตกลายบริเวณผิวหนังท้อง แขน ขา รวมถึงเกิดปื้นดำบริเวณลำคอและข้อพับต่าง ๆ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมัยโบราณมีการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการอยู่ไฟ เป็นการให้ความร้อนกับร่างกาย ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก</p>
สวท.	<p><b>ป้องกันผู้ป่วยจิตเวชก่อคดีรุนแรง</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงข่าวอดีตนักมวยก่อคดีทำร้ายพ่อจนเสียชีวิตที่ จ.ขอนแก่น โดยผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิต ว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง เคยรับการรักษาที่รพ.จิตเวช มีทีมจิตเวชในพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวเป็นระยะ แต่เนื่องจากผู้ป่วยเปลี่ยนที่อยู่บ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการติดตามดูแลรักษา กรมฯ ได้เร่งแก้ปัญหาผู้ป่วยขาดยาหรือขาดนัด โดยนำยารักษาโรคจิตเวชชนิดเม็ดมาใช้ แต่การดูแลรักษาคนไข้ทางจิตเวชที่ดีและได้ผลที่สุด ต้องใช้หลัก 3 ประสาน คือ รพ.ที่รักษา ครอบครัวผู้ป่วย และชุมชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผจก.รายวัน 360 องศา	<p><b>ปัญหาสาธารณสุขบนเกาะหลีเป๊ะ</b></p> <p>-เสนออุทธรณ์ข่าวกារให้บริการสาธารณสุขบนพื้นที่เกาะ โดย นายพงษ์ธร แก้วผณี นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.หลีเป๊ะ ระบุว่า งบประมาณไม่เพียงพอดูแลคนทั้งเกาะ อัตราการเข้ารับบริการที่รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ เฉลี่ย 120 คน/เดือน ส่วนใหญ่อยู่อุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษ ค่าใช้จ่ายเกินประมาณ 4-5 แสนบาท/ปี ในอนาคต นพ.สสจ.สตูลจะสร้างรายได้เข้ารพ.สต. ด้วยการร่วมกับบริษัทประกันสุขภาพนักท่องเที่ยว แต่ยังมีปัญหาเรื่องไม่มีแพทย์ประจำบนเกาะ ทำให้ไม่ผ่านมาตรฐาน จึงอยากให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างน้อย 1 คนมาประจำ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ รวมถึงลักษณะงานที่มีความเสี่ยง ทั้งการเดินทางระยะไกล ความลำบากในการขนย้ายผู้ป่วย และสภาพอากาศ อยากให้มีการยกระดับหรือพัฒนาให้รพ.สต.เกาะหลีเป๊ะ สามารถสำรองยาฉุกเฉินหรือยาจำเป็นต่างๆ มากกว่ารพ.สต.ทั่วไป เพื่อให้สามารถดูแลคนไข้ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ขณะที่ นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า เรื่องยา อภ.ยินดีช่วย</p>
สยามรัฐ สวท.	<p><b>วันธาลัสซีเมียโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 8 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันธาลัสซีเมียโลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศให้ความสำคัญการป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ในประเทศไทยพบทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิดประมาณ 40,000 คนต่อปี ได้จัดทำแผนการดูแลรักษาเด็กพิการแต่กำเนิด ให้มีระบบลงทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิดใน 41 จังหวัด 49 รพ. พร้อมทั้งประสานโครงการต่างๆ ให้เพิ่มวิธีการป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมีย โดยสตรีตั้งครรภ์และสามีได้รับการตรวจคัดกรอง มากกว่าร้อยละ 70 รวมถึงการพัฒนากระบวนการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด</p>
โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ	<p><b>คร.เตือนระวังไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คาดว่าช่วงนี้จะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2561 พบผู้ป่วย 43,753 ราย เสียชีวิต 5 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ พะเยา กทม. ลำพูนและอุดรดิตถ์ จำนวนผู้ป่วยปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเกิดในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร วัด การป้องกันการแพร่เชื้อทำได้โดย สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ไอหรือจาม ไม่คลุกคลีหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย และล้างมือเป็นประจำ</p>
แนวหน้า ไทยโพสต์	<p><b>ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ฝึกกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ได้จัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ สร้างกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พร้อมทำฐานข้อมูลแม่วัยรุ่นยากจนที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นและเหมาะสมกับแม่วัยรุ่น รวมถึงติดตามประเมินพัฒนาการบุตรของแม่วัยรุ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคต่างขา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคต่างขาไม่ใช่โรคติดต่อ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุ อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น กรรมพันธุ์ ที่ทำให้เกิดการสูญเสียเซลล์สร้างเม็ดสี หรือพบในผู้ป่วยโรคไทรอยด์ฯ อาการคือ ผิวหนังมีสีขาวคล้ำนวมสด ลักษณะราบเรียบ มีขอบชัด สามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนในร่างกาย และโอกาสที่รอยโรคจะหายเองทั้งหมดมีน้อย</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า โรคต่างขาไม่อันตรายแต่มีผลต่อจิตใจของผู้ป่วยในด้านความสวยงามและความมั่นใจ การรักษามีหลายวิธี ได้แก่ 1.รักษาด้วยยากลุ่มสเตียรอยด์ 2.การใช้ยา Calcineurin inhibitor ชนิดทา 3.การรักษาด้วยการฉายแสง 4.การรักษาด้วยเลเซอร์ 5.การรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนัง ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา</p>
เดลินิวส์	<p><b>สารเสพติดชนิดใหม่ “คาร์เฟนทานิล”</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิโรจน์ ลุ่มใหญ่ ประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อาร์เจนตินา และแคนาดา รวมทั้งทวีปเอเชีย กำลังประสบกับปัญหาสารคาร์เฟนทานิล ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ตัวใหม่ มีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายแป้ง และมีอันตรายมาก หากซึมผ่านผิวหนังจะทำให้หยุดหายใจทันที กลุ่มค้ายาเสพติดจะนำไปผสมกับเฮโรอีนทำให้มีฤทธิ์รุนแรงและนำไปขายในราคาที่สูงขึ้น ผู้เสพยาจะเสียชีวิตทันทีและยังไม่มียาเฉพาะที่ใช้รักษา</p> <p>ในส่วนของทวีปเอเชีย คาร์เฟนทานิลอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังว่ามีการลักลอบนำเข้ามาหรือไม่ เพราะปัจจุบันการซื้อขายจะทำในตลาดมืดผ่านออนไลน์ โดยใช้ชื่อแฝงและชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศได้ทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เพื่อขอให้ตรวจสอบตั้งแต่ประเทศต้นทางที่ลักลอบนำเข้ามา โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่จาก อย. ทำการตรวจสอบวัสดุต้องสงสัย</p>
<p>ไทยรัฐ สัปดาห์ที่ 1</p>	<p><b>เมดิคัลฮับ</b></p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ณรงค์ นิมสกุล ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเลเซอร์การแพทยนานาชาติ กล่าวว่า การมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือ การนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาทำให้คนทั่วโลกสนใจประเทศไทย จะช่วยเสริมเรื่องการทำให้ประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับ ซึ่งจุดเด่นและโอกาสของประเทศไทย คือ การเป็นศูนย์กลางเอเชียอาคเนย์ มีองค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และมีแพทย์ได้รับการยอมรับในระดับโลก มีศักยภาพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องศัลยกรรมความงาม ที่ราคาไม่แพง และบริการครบวงจร</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ป้องกันภัยทางไซเบอร์</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการไซเบอร์กำหนดความร่วมมือป้องกันภัยคุกคาม 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มความมั่นคงและบริการภาครัฐ (โดย ก.ดิจิทัลฯ) 2.กลุ่มการเงินกำกับ (โดย ธปท., ตลาดหลักทรัพย์, คกก.และส่งเสริมฯ ธุรกิจประกันภัย) 3.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (โดย กสทช.) 4.กลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์ (โดย ก.คมนาคม) 5.กลุ่มพลังงานและสาธารณสุขโลก (โดย ก.พลังงาน และ ก.มหาดไทย) 6.กลุ่มสาธารณสุข (โดย ก.สาธารณสุข) ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการลงทุนใช้บริการรับข่าวสารข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์กระจายให้กลุ่มงานต่างๆ ได้รับรู้ มุ่งสร้างความไว้วางใจ ดำเนินการในรูปแบบแพลตฟอร์มกลาง มีเอกชนเข้าร่วม จัดทำมาตรฐานที่เป็น Standard Operating Procedure (SOP) สำหรับการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ร่วมกัน</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch